



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ที่ ๒๖๐๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากธนาคารของหน่วยบริการสาธารณสุข
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๑๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากธนาคารของหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๑๗๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากธนาคารของหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นั้น

เนื่องด้วย ปัจจุบันบุคลากรในหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง โอน(ย้าย) ลาออก และเกษียณอายุราชการ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นไปด้วยความชัดเจนและเป็นปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับความในข้อ ๓๙ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๑๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากธนาคารของหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๑๗๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากธนาคารของหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันถอนเงินฝากธนาคาร ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง จำนวน ๑ แห่ง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี บ้านมาบลำปิต จำนวน ๑ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๑๖ แห่ง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและเรียบร้อย ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยหัวหน้าหน่วยงานนั้นและพนักงานส่วนท้องถิ่นอีกหนึ่งคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน หากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี บ้านมาบลำปิต และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

/ในสังกัด...

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี แจ้งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขทราบ เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนให้ครบจำนวน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวิทยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อถอนเงินฝากธนาคารของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอภิมหาวชิราลงสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี บ้านนาบลำปัด

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๖๑๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รพ.สต.	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
อำนาจของระเบียบ				
๑	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข	นายวิมล วัลลวงษ์วัฒนกิจ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
		นางสาวกัญญ์ณภรณ์ ไกรจน์บุตรศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
๒	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน	นางสาวปณิสรา ศุภวัฒน์ประดิษฐ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
		นางสาวสุพรรณิสรา เขแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
		นางอัญชลีภรณ์ วาฬวัฒน์ศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
		นางสาวอิสรภัทร์ สุภาพย์นงวิณ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
๓	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองรี	พ.จ.อ.หญิงสุปนา ลิ่มภักดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
		นางนิพนธ์ สมคำศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
		นางสาววิริย ตรีระกุลรุ่งวิเศษ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
		นายจามร ศรีอารีย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
๔	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า	นางสาวพรลัทธินันท์ ผิงหลวง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
		นางสาวจากรณี ขวัญกิจไพศาล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
		นางสาวสุนันทา เตือนนิรันดร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
		นางรุ่งนภา อิ่มเอิบ	เจ้าหน้าที่พนักงาน	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
๕	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก	นางสาวอรทัย ไทยสงคราม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
		นายปรีชา นาคู	เจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุขอาวุโส	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
		นางพิพสุคนธ์ กิ่งมณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
		นางสาวกนกภรณ์ มาตติ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
๖	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฝ้อ	นางสาวยุพดี ชงติ	เจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุขอาวุโส	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
		นางสาวไพรงาม เจริญสว่าง	เจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
		นางสุสิริภรณ์ นาคาศัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
		นายพรนันท์ กิติสุนทราย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
๗	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแม่แดง	นายวราท โฉมจันทวี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ
		นายต่อศักดิ์ ตาปโสมศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงนามออกชื่อ

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้มีส่วนจลกลางมือชื่อถนนเงินฝากรบการของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง
 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอภิสัยมงคลสมัยราชชนก ตำบล ๕๐ ปี บ้านแม่บ่อปลา
 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ ๒๕๐๑๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รพ.สต.	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
อำเภอเมืองชลบุรี				
๑๗	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโกรกตำบลหนองรี	นายบัญชา อิมเอิบ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีส่วนจลกลางมือชื่อ
		นางสาววณิชชา ลิ้มภักดี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีส่วนจลกลางมือชื่อ
		นางสาวสิริการ จิตจำนงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีส่วนจลกลางมือชื่อ

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อถือนามีนฝากธนาคารของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง
 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอวอร์ดสอยู่หัวของศิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี บ้านนาบลำปำ
 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แผนบทย้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๖๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รพ.สต.	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
อำเภอบางละมุง				
๑๘	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสม็ด	นางเนริชัน สะอะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาววราพร งามหลาย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวอุบลณี บุญมี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวจุงรักษ์ ศรีสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายศุภรภาจ ภมรนาค	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวอรรรัตน์ คุ้มตรง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายไพศาล แสงงาลา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางนงนุชวรรณ ศิริพรหมรังสี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายชัยณรงค์ ไกรสิทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวเปรมจิตต์ สุภีเส	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๑๑	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว	นางสาววปุศรีนทร์ ค่ายสงคราม	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาววปวิภา คະຕະวงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายชัยธวัช นิลวดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวพิมพ์มัจฉาพร เตชอุตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๑๓	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนเตี้ย	นางสาวกัญญา ลำพา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายจิรพงศ์ เนียมละออน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายพรเมทพ พงษ์มมาก	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายวสันต์ ยิ่งกลาง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๑๕	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป๊ะ	นายอภิชาติ ช่างทาพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวสวาทินี นวลเกษ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวนันทิศา โนนชาติ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวอภรณี คุ้มคุ้ม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๑๕	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังเพย	นางสาวรุ่ง สุขสถาน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายพนม ธรรมศรีบุรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้มาจลจลายมีชื่อตอนเงินฝากธนาคารของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง
 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอวตองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี บัณมาบถำบถ
 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๓๖๑๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รพ.สต.	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
อำเภอบางละมุง				
๒๖	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวแรด	นางสุวรรณา ต้วมหาสอน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มาจลจลายมีชื่อ
		นางศุภนาถิษา ใจดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มาจลจลายมีชื่อ
		นางศุภาภกวรรณ น้อยรักษา	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	ผู้มาจลจลายมีชื่อ
		นายวิวิชัย ช่วยศุภวามดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มาจลจลายมีชื่อ
		นางกนิมววย เพ็ชรพันธ์ เบ็ญลวง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มาจลจลายมีชื่อ
		นายณัฐพล คนที	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มาจลจลายมีชื่อ
๒๘	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาอุ้น	นางสุภณีณศา สุชวงษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มาจลจลายมีชื่อ
		นางสาวศิริพร กลิ่นสุคนธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มาจลจลายมีชื่อ
		นางสาวพรทิพย์ กลิ่นบุษผา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มาจลจลายมีชื่อ
		นางสาวพัชรารรณ เข้มลา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มาจลจลายมีชื่อ
		นางฐิติรัตน์ พุ่มจันทร์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มาจลจลายมีชื่อ
๒๙	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลหม่น	นางสาวอภิญญา พรหมวิเชียร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มาจลจลายมีชื่อ

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อนอนเงินฝากรนาคารของสถณามเณลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
 สถาบันอานเณลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออลองสิริราชสมบัตินครบ ๕๐ ปี บัานมาบถำปีด
 และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองคการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบท่ายคำสั่งองคการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๐๑๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รพ.สต.	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
อำเภอศรีราชา				
๓๐	สถณามเณลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี ตำบลเขาตันพรง	นางธัญธรณ์ ศรีรัตนธัชชัย	พยาบาลกวิขาชีพชำนาญการ	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
		นางธัญรัตน์ คณาการณ	พยาบาลกวิขาชีพชำนาญการ	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
๓๑	โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพร้าว	นางสาวกรณิการ์ หมาดาโทยด	แพทย์แผนแม่บนเทยปฏิบัติการ	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
		นางสาวสุนทรีย์ หนันศรี	พยาบาลกวิขาชีพชำนาญการ	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
		นางสาวรุชนี จำรัสแสง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
		นางสาวสุโรชา เพชรชู	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
		นายประณต ชาครือ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
		นางสาวแสงดาว วิชรนนทวิศาล	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
		นางสาวจันทรา วัฒนพิรุณ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
		นายศิริ สัจจาสัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
		นางกฤษณา ลิ้มประเสริฐ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
		นางสาวฐิตินา บัวแก้ว	พยาบาลกวิขาชีพชำนาญการ	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
๓๔	โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่หนึ่ง	นางฉวีส่อง มลาสัย	พยาบาลกวิขาชีพชำนาญการ	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
		นางสาวเบญจวรรณ ประมุทธจโก	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
		นายบรรพต หนูดี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
		นายชญาณิน ชำนิล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
๓๕	โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคงตารา	นางสาววิภาพร พิมสกุล	พยาบาลกวิขาชีพชำนาญการ	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
		นางสาวสมจิตร ชูสวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
		นางสาวชุติมา พร้ออมเพ็ียง	พยาบาลกวิขาชีพชำนาญการ	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
		นางสาวทัศนีย์ วัฒนประสงเภา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
		นางรณมณ สดุงชาติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
๓๖	โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองน	นางนันทศติ บุญสิน	พยาบาลกวิขาชีพชำนาญการ	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
		นางสาวอุทุมมาถ คำนครรักษ์	พยาบาลกวิขาชีพชำนาญการ	ผู้สมัครจากกลางกลาเมือชื่อน
๓๗	โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลลาด้างบางพระ			

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากธนาคารของสถานื่อนามบุญเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาหินหงษ์

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี บ้านนาบ ตำบล

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๕๐๑๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รพ.สต.	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
อำเภอศรีราชา				
๓๘	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกุ่ม	นายวรวิบูลย์ สันติมิตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวสุนันท์พาทย์ สุขเกษม	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางชนนีนุช ทองกล่อม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวปริศนารัตน์ ช่างอินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวไพฑูริรัตน์ ชูรัตน์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๓๙	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง	นางศิริราณี สุวรรณเกษ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายภาณุมาศ ลิ้มประเสริฐ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวกัญญา อังไธสง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาววันวิสา ยามวัน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวภัทราศิริ เอียดแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๔๑	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองค้อ	นางอัญชนก สุวรรณรงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		ว่าที่ร.ต. พุทธิพงษ์ เทโว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้มอานาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากธนาคารของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง
 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอวตองศิริราชสมบัตินครบ ๕๐ ปี บ้านนาบลำปัด
 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๕๐๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รพ.สต.	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
อำเภอสัตหีบ				
๔๒	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเถา	นางระเบียบ หล้ามคง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้อำนวยการ
		นางณิชา บัววิชัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มอานาจลงลายมือชื่อ
๔๓	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแสมสาร	นางธัญญาณี พลคง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มอานาจลงลายมือชื่อ
		นางจันทร์ บุญมั่น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มอานาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวสุนิดา ยงค์ศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มอานาจลงลายมือชื่อ
		นางนภัทธชา พรหมแสน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มอานาจลงลายมือชื่อ
		นางนภา มิชะญะเขียว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มอานาจลงลายมือชื่อ
		นางจันทร์เพ็ญ จำปาแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มอานาจลงลายมือชื่อ
๔๔	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่	นางเนตรวิไล จินดาวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มอานาจลงลายมือชื่อ
		นางธัญรตี ปราศจาก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มอานาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวเสาวณี ปวีณพัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มอานาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวณัฐา ดวงจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มอานาจลงลายมือชื่อ
๔๖	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคันทรง	นางนงลักษณ์ นามะมัลลย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มอานาจลงลายมือชื่อ
		นางแรมจันทร์ เรียมไพบูล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มอานาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวจินตภา เกตุจินดา	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	ผู้มอานาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวสุภารัตน์ บุญเยี่ยม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มอานาจลงลายมือชื่อ
๔๗	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวังนเพ็ญ	นางสาวสาธิตินิ ชัยศิริ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มอานาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวอุบลีพร จันทร์จอหอ	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	ผู้มอานาจลงลายมือชื่อ

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนางจลลดาใจกรณาคารของสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง
 สถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอวตองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี บ้านนาบลำบัวดี
 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๓๐๑๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รพ.สต.	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
อำเภอพนมดงรัก				
๔๘	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดหลวง	นางสาวสนใจ พัฒนา นานิตม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวศศิธร เอมเปี้ย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวหทัยกมล สมนึก	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวกนกพร วิธยะโรจน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๔๙	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียด	นายทวีศักดิ์ นาควิมล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวจิตติรา โจ้เป้า	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวยุวดี สีมา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาววีริศรา แก้วลี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๕๐	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเริก	นางสาววรรณภรณ์ อุทกัถ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาววีริศรา แก้วลี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายสกลมากร จำนวนค์วุฒิ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายวิวัฒน์ ลินเราวี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๕๑	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอนนาง	นางสาวขวัญฤทัย ดอนศรี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวสุวิศา เตมหา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวนภดล ขวาทอง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวสุพรรณษา วงศ์สามารถ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๕๓	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์	นางสาวจิรชญา เกษมสรवल	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายวุฒ ทรายคูณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวสุณิญา วัฒนเที่ยง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายสุริวัฒน์ ไชยวุฒิเดชะนานนท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๕๔	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยถนน	นางพิศณีย์ หลายประสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวจิราพร อังสุกันโตตม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางปทุมมา รวยสำราญ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวอัญชลี สังข์ทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๕๕	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม	นายจิตติพล เพ็ชรสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 สถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลราชชนนีศรีนครินทร์ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาตลับ
 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ที่ 1๗๐๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ร.พ.สต.	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
อำเภอพนัสนิคม	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ	นางสาวณัฐญา เนียมรุ่งผล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวจิราภรณ์ เพ็ททอง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๕๗	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองฆวด	นายอานนท์ มีสุข	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายธนุ เจริญวรรณ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางกุหลาบ รัตน์วราภิตา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวอารดา กล่อมใจ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายธงชัย มีศุภธรรม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวเกียร คุ้มชาติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๕๘	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง	นางสาววาสนา เรืองชัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายสุรชัย โกลสผาพร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวณัฐชยาณี นิยมเดชากร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวนงรี ออนสินน้อย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๕๙	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเหียง	นางศุวณีย์ สารปะรัง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายปริญญา อวยพรสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวแพทยา ไส้เมยา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายวีโรจน์ ศรีผึ้ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายไพโรจน์ ภูมิประมาณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๖๐	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางวังหิน	นางสาวไตรภวา ภูมิ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางกัญญา วสิภรณ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายจิตติพล เพ็ชรสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวสุนันท์ เกิดโต	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๖๑	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เหล็กทอง	นางวารวราภรณ์ ละออองศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางภาสิณี พงษ์พิทักษ์ชล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวจุฑาทิพย์ ชูมงามาก	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๖๒	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เหล็กทอง	นางวารวราภรณ์ ละออองศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางภาสิณี พงษ์พิทักษ์ชล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๖๓	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เหล็กทอง	นางวารวราภรณ์ ละออองศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางภาสิณี พงษ์พิทักษ์ชล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของประธานอำนวยการของสถาบันพระปริยัติ ๖๐ พรรษา นวมนิเทศน์ ตำบลเขาต้นพระ

สถณีนีโอนามะเจติยสังฆราชพระบรมราชูปถัมภ์เจ้าอาวาสวัดอโศกวิจิตรราชสมมติศรป ๕๐ ปี บ้านมาบลำบัวต

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๕๐๗ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รพ.สถ.	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
อำเภอพนมดงรัก				
๖๔	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สระ	นางภกัญญา อางศึก	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายศรัณย์กุลภ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๖๕	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนฝน	นางสาวเพชรรัตน์ ผาคี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวฉวีภา อธิวิสิฐิธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวฉวีภา อธิวิสิฐิธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวฉวีภา อธิวิสิฐิธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวฉวีภา อธิวิสิฐิธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๖๖	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินนาคาม	นางฉวีภา อธิวิสิฐิธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวฉวีภา อธิวิสิฐิธิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายฉวีภา อธิวิสิฐิธิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายฉวีภา อธิวิสิฐิธิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายฉวีภา อธิวิสิฐิธิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๖๗	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสูง	นางฉวีภา อธิวิสิฐิธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายฉวีภา อธิวิสิฐิธิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายฉวีภา อธิวิสิฐิธิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายฉวีภา อธิวิสิฐิธิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายฉวีภา อธิวิสิฐิธิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๖๘	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินนาคาม	นางสาวฉวีภา อธิวิสิฐิธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวฉวีภา อธิวิสิฐิธิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของสถานอำนวยการของสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง
 สถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัครองศิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี บ้านนาบ ตำบล
 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๐๑๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รพ.สต.	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
อำเภอบ้านโป่ง				
๖๙	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านนาบตำบล	นางศุภรสา มัชชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวสุมิศรา การเกษ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๗๐	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกุ่มแจ	นางสาวธนิศรา ชิตวิเศษ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาววริศยา สารสวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวกัลยา พรหมนิยม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวอติศนี สุทธิพงษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายธนากร ตระเวทธีธรรม	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวกัญญาภัคร์ พาพพร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๗๑	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบ	นางสาววิรุณญา พระเสวท	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางอภิษฐพร จันทวงศ์ผล	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๗๒	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองซำซาก	นายวัลลภ ฉิมสกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวชฎาพร สรรพสิทธิพานิช	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๗๓	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบองแดง	นายวรพงศ์ แซ่ซำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวศรัณญา ประสมสิน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๗๔	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมื่นนิมิตร	นายพนิชย์ จันทพรพะงา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายรุ่งศักดิ์ ศักดิ์กา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๗๕	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมื่นบอง	นางนลินทิพย์ ตระกูลพรงาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวสุชาดา เกตุคางม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๗๖	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม	นายสมิทธิวัฒน์ พงษ์ผ่อง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายสุชสม ทองเหลือง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๗๗	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน	นายสุทัศน์ เจริญวิวัฒน์วิญญู	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวมาลีนา เพชรบุรีรัมย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๗๘	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน	นางสาวภรณ์ภักขิณี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากธนาคารของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง
 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอภิลักขิตสมัยราชสมภพครบ ๕๐ ปี บำนาถเสาศิลาภิวัตน์
 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๐๑๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รพ.สต.	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
อำเภอบ้านบึง				
๗๗	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน	นางสาวอิฐรัตน์ อินทปัญญา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวประภัสสร จันดี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสุทธาทิพย์ เจริญวัฒน์วิบูลย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายสมบุญสิทธิ์ บุบผา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวสุชดา เขตดาม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายจิรวัดน์ มีสุข	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายเกียรติศักดิ์ พงษ์สระพัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๗๘	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปแตง	นางภรณีม พูลผล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายสุรัตน์ ต้นศิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายสุรัตน์ ต้นศิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายสุรัตน์ ต้นศิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวอรอุมา แซ่โง้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๗๙	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินเม็กข์	นางสาวปริญญานุช ขจรกลิ่น	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายจิรวัดน์ มีสุข	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวศิริพร พันธุ์ศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวบงกช ส่วนจิตต์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๘๐	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแม่แก้ว	นายเกียรติยศ ภูระวัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายพิรตณย์ บุญปลุก	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วแก้ว	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อออบเนิมเฟกธนาคารของสถานออบเนิมเฟลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง
 สถานออบเนิมเฟลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี บ้านมาบลำปำ
 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แผนกท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ 1๒0๑๗ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รพ.สต.	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
อำเภอปทุมทอง				
๘๓	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาขวางค์	นางสาวสุวรรณา รัตน์บุญญาภักดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวกัญติ พันธุ์พรหม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวอติสรภรณ์ สุขเกษม	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายสุรเชษฐ์ มานัญรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๘๔	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจริญ	นางสาวอมรรรัตน์ สิ้นขันธ์เงิน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางนันทวัน อธิยานนท์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวจิตติธิดา อินทร์ประเสริฐ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสุกัญญา ชูพงศ์ธรมศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๘๕	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอโศกตาเพชร	นางสาวกัญญา วัฒนะละออ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายณัฐฉาน ไยรัมย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวกัญติมาถ เจริญผลกิจ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวจิตติมา แซ่ป่อง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๘๖	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่อง	นายสมเกียรติ วงษ์จันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาววชิรพร จรรย์ชาวลิต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางณัฐธิดา เพ็ชรธำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสุเมย์ ศรีจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๘๗	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสม็ด	นางสาวกัญติพร จรรย์ชาวลิต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางณัฐธิดา เพ็ชรธำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสุเมย์ ศรีจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวกัญติพร พันธุ์พรหม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๘๘	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขมิ้น	นางสาวกัญติพร จรรย์ชาวลิต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายวราวุฒิ ละออองศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวอรุณศรี สอนจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางเป็ญดา นุตระนนท์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๘๙	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงตะกั่ว	นางสาวอรุณศรี สอนจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายวราวุฒิ ละออองศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวอรุณศรี สอนจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางเป็ญดา นุตระนนท์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๙๐	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งกระทู้	นางสาวกัญญาภักดิ์ ธารณะเดช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวอุษาภาศ เจริญ	แพทย์แผนปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้มาจลนลายมือชื่อของนางนงนิตย์เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาตันหยง
 สถานีนอนามย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอวตองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี บัานมาบลำปัด
 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๑๐๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รพ.สต.	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
อำเภอปอทอง				
๔๑	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมรัตน์	นายสมพงษ์ อังเอียด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้อำนวยการ
		นางสาวบุญญาภรณ์ สาระพการ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มาจลนลายมือชื่อ
		นางสาวพิทยาภากรณ์ นวพจรส์ไชย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มาจลนลายมือชื่อ
		นายโกศล ตีลังทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มาจลนลายมือชื่อ
		นางสาวอโณทัย พึ่งขจร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มาจลนลายมือชื่อ
		นางสาวอุษา ทรัพย์เจริญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มาจลนลายมือชื่อ
๔๓	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาใหญ่	นางสาวธีรารณ เลือดอาด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มาจลนลายมือชื่อ
		นางสาวนงลักษณ์ พรหมวิฑนน์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มาจลนลายมือชื่อ
		นางสาวเกศินี สุทธิวงษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มาจลนลายมือชื่อ
		นางประภัสชญูจิตร แยมัน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มาจลนลายมือชื่อ
		นางสาวสุนันทรรา ค่ายแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มาจลนลายมือชื่อ
๔๔	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่านคลองเือง	นางสาวสุรีย์รัตน์ เถพล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มาจลนลายมือชื่อ
		นางจินตนา พานทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มาจลนลายมือชื่อ
		นางสาวนงนิตย์ หอมหวล	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มาจลนลายมือชื่อ
		นางสาวมยุรีย์ จันทร์ตรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มาจลนลายมือชื่อ

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากธนาคารของสถาบันเผยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง
 สถานีนอนาเมยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอวตองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี บ้านนาบลำปัด
 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๖๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รพ.สต.	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
อำเภอพานทอง				
๕๖	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมอญตั้ง	นายกิตติศักดิ์ ระจิดิตำรงค์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวสุธิตา ศักดิ์ดี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวพิมพ์ภาภรณ์ วงษ์จันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางรัฐนา ไพบูลย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวนงนุช ลาปะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวฉวีภากร ศรีพุ่มบาง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวกนกวรรณ สมประสงค์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวอรอนงค์ มาตาศาสตร์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวอณิชนก บุญญาเลิศประมา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางชุลลิก ริตติกาแห่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๕๗	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย	นางสมศรี อัดจรี	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวบังอร เตมชาชิก	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายเอกธรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวอุติญา สุขเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๑๐๐	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกขี้หมอน	นายเนพล ยี่สุ่น	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายสุระเกียรติ ธีรธรรมยง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวสุรชา จวนจันทร์เพ็ญ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๑๐๑	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า	นางสาวสมเพ็ญ โสภทอง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวเดือนเพ็ญ กำลิ่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาววิไลนุช เผ่าทหาร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายวิทยา นະสีดา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๑๐๒	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าประตู	นางสาวจันทิมา รอดรัตน์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายศุภโรจน์ บุญนา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวณิชนก เมาธวารวิฑูล	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้ส่งอำนาจลงลายมือชื่อลงนามในเอกสารของสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง
 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี บ้านบางลำปีด
 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๕๐๗ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รพ.สต.	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
อำเภอพานทอง				
๑๐๔	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถอย	นางสาวขวัญชนก สุขสะอาด	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางฉวีสุธรร แซ่มะกล้า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวเดือนเพ็ญ กำลัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางชิตาพัฒน ๓ ในใจดีสินชัย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๑๐๕	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัก	นางสาวขวัญชนก ภัคคี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวไอศิกา กำลัง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้มีส่วนกลางลงมติขอถอนเงินฝากธนาคารของสถาบันนิยามนิคมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง
ณัฐชารายละเอียดการแต่งตั้งผู้มีส่วนกลางลงมติขอถอนเงินฝากธนาคารของสถาบันนิยามนิคมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๐๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ๕๐ ปี บ้านนาบ่อปลา

ลำดับ	รพ.สต.	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
อำเภอหนองใหญ่				
๑๐๖	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพสุ	นางสาววราศศุคนธ์ ทองโต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีส่วนกลางลงมติขอ
		นางสาววราศศุคนธ์ ทองโต	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้มีส่วนกลางลงมติขอ
๑๐๗	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเล็งทราย	นายสมชาย ตีร์ตันธรรม์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีส่วนกลางลงมติขอ
		นางสาววสุธินี วัฒนไพศาลิน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีส่วนกลางลงมติขอ
๑๐๘	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะเภา	นางสาวอริยาพร น้อยงาม	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีส่วนกลางลงมติขอ
		นางสาวไป๋พร น้อยงาม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีส่วนกลางลงมติขอ
๑๐๙	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาตึก	นางสาววราศศุคนธ์ ทองโต	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีส่วนกลางลงมติขอ
		นางสาวอริยาพร น้อยงาม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีส่วนกลางลงมติขอ
๑๑๐	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวมระ	นางสาวอริยาพร น้อยงาม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีส่วนกลางลงมติขอ
		นางสาวอริยาพร น้อยงาม	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีส่วนกลางลงมติขอ
๑๑๑	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจาก	นางสาวอริยาพร น้อยงาม	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีส่วนกลางลงมติขอ
		นางสาวอริยาพร น้อยงาม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีส่วนกลางลงมติขอ
๑๑๒	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองประดู่	นางสาวอริยาพร น้อยงาม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีส่วนกลางลงมติขอ
		นางสาวอริยาพร น้อยงาม	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีส่วนกลางลงมติขอ
๑๑๓	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสูง	นางสาวอริยาพร น้อยงาม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีส่วนกลางลงมติขอ
		นางสาวอริยาพร น้อยงาม	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีส่วนกลางลงมติขอ

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่ออณูมนตรีของสถานอนามัยเถลิงพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง

สถานอนามัยเถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอภิลักขิตสถิตราชชนนีศรีเสนาสมบัติครบ ๕๐ ปี บ้านนาบลำปาด

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๕๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รพ.สต.	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
อำเภอหนองใหญ่				
๑๑๔	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซอกนา	นางสาวประทีป มະลิลักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายอนุชิต เป็รื่องปัญญาวงศ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวพิชญากรณ์ อนนท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้มีความจกลงลายมือชื่อของสถานประกอบการของสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอวตองศิริราชทรงสมบัติครบ ๕๐ ปี บัานมาบลำปำ

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบท้ายคำสั่งการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ พช ๐๑๗ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รพ.สต.	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
อำเภอเกาะจันทร์				
๑๑๕	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขี้เหล็ก	นางรุ่งสุริยา พลแสน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาววราภรณ์ โชติจุลลักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวสุริยาพร ปัญญาวงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นายชวลิต พิริยัตติวรกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสุจิตรา ภานุสุกุล	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชำนาญาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๑๑๖	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบ่อ	นางกิตติยา มั่งกรงาม	เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสงวน วิจิตรศิริวรกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสุริยา วัฒนทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาววนิดา วัฒนทรัพย์	เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวอรุณ พงษ์ศิริวัตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
๑๑๘	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะโพธิ์	นางสาวอภิญญา หงษา	เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญาน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
		นางสาวพจนีย์ สายจงจิตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ